

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา โมเดล	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการติดตามการความก้าวหน้า และร่วมตรวจสอบความถูกต้อง และประโยชน์จากโครงการ	
๒	ความก้าวหน้าการน้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	อำเภอ ติดตาม สนับสนุน กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	
๒.	การเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน	อำเภอดำเนินการเชิดชูเกียรติกับภาคีการพัฒนาที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างฐานบุคคลในการบูรณาการทำงานร่วมกัน	
๓.	โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด-๑๙	อำเภอบูรณาการข้อมูลแก่วัยแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ส่งเสริม สนับสนุน การเข้าถึงอาชีพ ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน	
๔	แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ค	อำเภอเตรียมความพร้อมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บให้กับอาสาสมัคร และเตรียมความพร้อมในการใช้Application การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล การบริหารการจัดเก็บและการนำไปใช้ประโยชน์	
๕	การดำเนินงานบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	- ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง -รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	

ลงชื่อ ปวรณนต์ อินลวง ผู้สรุปการประชุมฯ

(นายปวรณนต์ อินลวง)



นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่านระบบ Zoom cloud meeting
ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางนงนภณศรี อินทวง	นักจัดการพัฒนาชุมชนเชิงยุทธ		
๒.	นายธวัชชัย พงษ์ไพบูลย์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชิงกลยุทธ์		
3	ดร.ศ. ธีระพงษ์ รุณรัตน์	นักจัดการพัฒนาชุมชนเชิงยุทธ	